



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2551 หน้า 22

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ยอดแอดมิสชันส์ส่วนสุดท้าย 1.2 แสน

"หมออาวู" ชี้สละสิทธิ"แพทย์"เรื่องปกติ "นุกนิก" เลือکتุนป.เอกวิศวะเมืองลุงแซม

เมื่อวันที่ 21 เมษายน นายสุเมธ แย้มมนุญ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า จากการเปิดรับสมัครระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชันส์ ประจำปีการศึกษา 2551 ทางเว็บไซต์ [www.cuas.or.th](http://www.cuas.or.th) ระหว่างวันที่ 10-21 เมษายนนั้น ขณะนี้มียอดผู้สมัคร จำนวน 119,653 คน แต่ชำระเงินค่าสมัคร และเลือกอันดับคณะ และสถาบันแล้ว จำนวน 100,936 คน ทั้งนี้ คาดว่าอีก 2 วัน จะรู้ตัวเลขผู้สมัครที่แน่นอนทั้งหมด เพราะระหว่างนี้ต้องรอให้ธนาคารสรุปยอดรวมของผู้ชำระเงินค่าสมัครเข้ามาก่อน

นางศศิธร อหิงส์โก ผู้อำนวยการกลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กล่าวว่า หลังจากการสมัครแอดมิสชันส์แล้ว ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ตั้งแต่วันที่ 11-27 เมษายน ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย ทางเว็บไซต์ [www.cuas.or.th](http://www.cuas.or.th) โทรศัพท์อัตโนมัติ 0-2354-5470 ในวันที่ 9 พฤษภาคม พร้อมกันนั้น จะแถลงข่าวเรื่องการประกาศผลในวันดังกล่าวด้วย ส่วนการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย วันที่ 14-17 พฤษภาคม ณ สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้ และ สกอ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา วันที่ 23 พฤษภาคม ทางเว็บไซต์ [www.cuas.or.th](http://www.cuas.or.th)

"ยอดผู้สมัครปีนี้ใกล้เคียงกับปีก่อน และเชื่อว่ายอดผู้ชำระเงินจะใกล้เคียงกับยอดผู้สมัครเช่นกัน ทั้งนี้ จะไม่มีการยืดระยะเวลาการชำระเงินค่าสมัครออกไปแน่นอน เพราะจะกระทบต่อปฏิทินแอดมิสชันส์ อีกทั้ง ที่ผ่านมาได้ขยายเวลาดำเนินการในเรื่องนี้ให้ 3 วันแล้ว โดยสามารถชำระเงินผ่านทางไปรษณีย์ และธนาคาร ฉะนั้น หากเด็กใส่ใจก็น่าจะดำเนินการได้ทันตามกำหนดการ" นางศศิธรกล่าว

นพ.อาวู ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) กล่าวว่า กรณีมีผู้สละสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2551 ผ่านระบบรับตรงของ กสพท.จำนวนมาก ทำให้ต้องเรียกสำรองถึง 2 รอบนั้น เบื้องต้นตัวเลขผู้สละสิทธิมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่ไม่มากนัก ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่มีการสละสิทธิเพราะได้ในสิ่งที่ดีกว่า ทั้งนี้ ที่เด็กสละสิทธิมาก ไม่ได้ทำให้เป้าการรับของ กสพท.ลดลง เพราะสามารถคัดเลือกเด็กเพิ่มได้ ซึ่งมีจำนวนมากพอแล้ว และระหว่างนี้ได้ส่งรายชื่อของเด็กที่ติด กสพท.ไปให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัดสิทธิในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชันส์ ประจำปีการศึกษา 2551 แล้ว

"จากที่พูดคุยกันใน กสพท.คิดว่าเด็กสละสิทธิ์เพราะเห็นว่าสนามสอบ กสพท.เป็นสนามทดสอบฝีมือดูว่าตัวเองอยู่ตรงจุดไหนของประเทศ ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าทำได้ และเรื่องสละสิทธิ์ เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ไปจำกัดไม่ได้ ส่วนกรณีนี้นักเรียนบางคนไม่สละสิทธิ์ และยังไม่ไปรับทุนเรียนต่อที่อื่นนั้น เป็นเรื่องปกติที่ทำได้" นพ.อาวุธกล่าว

**นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า เด็กที่สละสิทธิ์คณะแพทยศาสตร์ ส่วนหนึ่งเพราะพ่อแม่บังคับ แต่ตัวเองไม่ชอบ ซึ่งเด็กจะเรียนอย่างไรมีความสุข และเมื่อไปทำงานก็ไม่เต็มที่ ดังนั้น ฝากพ่อแม่อย่าบังคับลูก**

น.ส.ธัญชนก ชีร์รัตนกุล น้องนุภนิก ซึ่งได้คะแนนอันดับ 1 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างตัดสินใจที่จะเรียนต่อที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ หรือรับทุนการศึกษาจนถึงปริญญาเอกจากสำนักงานกิจการโทรคมนาคม (กทช.) เพื่อไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะต้องตัดสินใจภายในเดือนนี้ แต่เท่าที่ดูแนวโน้มคงจะเลือกรับทุน กทช.เพราะชอบ และถนัดวิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ มากกว่าจะไปเรียนแพทย์ ส่วนที่เลือกสอบคณะแพทย์ก่อน เพราะใจก็ชอบ และยังไม่ว่าจะได้ทุน กทช.หรือไม่ แต่เมื่อได้ทุน กทช.ก็คิดว่าเรียนในสิ่งที่ชอบ และถนัดจะเป็นผลดีกว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อตัดสินใจเลือกรับทุน กทช.ก็จะสละสิทธิ์คณะแพทย์ จุฬาฯ เพื่อให้คนอื่นที่ต้องการเรียนแพทย์จริงๆ ได้เข้าเรียน

หน้า 22

